

รัฐบาลจะจัดหาแหล่งน้ำให้กับอีก



ศิริระ วงศ์สมุทร



เกษตรกรต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด



เรื่องจัดการน้ำ ทั่วประเทศ...

กลสถานการณ์น้ำ ในช่วงนี้ที่หลายฝ่ายต่างวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อนานเกษตรกรรมที่จะไม่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอในอนาคตนั้น ทวงรัฐบาลจึงได้มีนโยบายเร่งด่วนในการให้เร่งลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศและการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำและการชลประทาน เพื่อให้เกิดผลในเชิงกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรโดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

นายศิริระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร จะเน้นในด้านเร่งรัดการจัดหาแหล่งน้ำให้ทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัดให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับชนิดพืชและการขยายระบบการกระจายน้ำในพื้นที่ชลประทานให้มีประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ

สำหรับ รูปแบบการดำเนินงาน นั้นได้ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดังกล่าวโดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน เพื่อให้เกิดการพัฒนากระหว่าง

หน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรฯ อย่างเป็นรูปธรรม ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรที่ครอบคลุมองค์ประกอบของรัฐบาลที่จะส่งผลให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก การพัฒนาการผลิต การเพิ่มผลผลิตที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของเกษตรกร ทั้งนี้ จะคำนึงถึงศักยภาพพื้นที่ ความต้องการของชุมชนและเกษตรกรแต่ละพื้นที่ที่สำคัญ โดยในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นศูนย์กลางเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่า การตลาด และการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ โดยมีคณะอนุกรรมการ

บูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตรระดับจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนดังกล่าว

การดำเนินงานจะประกอบด้วย การคัดเลือกสำรวจข้อมูลพื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสมทั้งเชิงโครงสร้างและรายสินค้าอย่างน้อยจังหวัดละ 1 พื้นที่ โดยมีการสำรวจครัวเรือนเกษตรกร และจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย การจัดทำเวที

ประชาคมเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ทั้งในด้านแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสินค้าที่มีศักยภาพทางการตลาด สามารถนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ และมีการ

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลบูรณาการเป็นระยะ

และเพื่อให้แผนงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กระทรวงเกษตรฯ จึงได้จัดทำ คู่มือ

แผนบูรณาการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรระดับจังหวัด เพื่อให้แต่ละจังหวัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้เริ่มทำโครงการนำร่องในพื้นที่เขต 3 ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ และเขต 9 ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์น้ำและผลตอบรับที่จะได้มา เพื่อนำไปสู่แผนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่อื่นต่อไป

“สำหรับสถานการณ์น้ำในขณะนี้เริ่มเข้าสู่วิกฤตที่ชัดเจน เพราะปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับการคาดการณ์ของกรมอุตุวิทยานี้ว่าจะมีฝนตกชุกหนาแน่นในหลายพื้นที่ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป ซึ่งจะตกมากกว่าค่าปกติ ดังนั้น จะส่งผลให้สถานการณ์น้ำอย่างเก็บกักต่าง ๆ ดีขึ้นจึงอยากแจ้งมายังเกษตรกรโดยเฉพาะชาวสวนผลไม้ที่เริ่มทำนาได้แล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้กรมชลประทานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดในช่วงฤดูฝนนี้” นายศิริระ กล่าว

แม้ว่าภาครัฐจะเร่งจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรอย่างเต็มกำลัง แต่เมื่อการเพาะปลูกของพี่น้องเกษตรกรไทยยังคงต้องพึ่งพิงฝนฟ้ากึ่งฟ้าเป็นอยู่อย่างถึงที่เกษตรกรเองจะต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพราะจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้

